

การประเมินโครงการ: การสะท้อนความเข้าใจและทักษะ

บุคลิกเพิ่มสะสมผลงาน

การประเมินการรวบรวมผลงาน

4	3	2	1
<p>ฉันได้ครอบคลุมความหลากหลายของข้อย่อยไว้ในเพิ่มสะสมผลงานที่แสดงการเรียนรู้ของฉันอย่างครบถ้วน</p> <p>การจัดเรียงเรียงเนื้อหาของฉันชัดเจน มีรายละเอียด และสวยงาม</p> <p>การประเมินตนเองของฉันมีหลากหลายมิติครอบคลุมการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่หลากหลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระบวนการ (การกำกับตนเอง เป้าหมายการทำงานแบบมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสาร) ● การคิด (ที่สร้างสรรค์ มีวิจรรย์ญาณ การแก้ปัญหา) ● ผลงานและการปฏิบัติงาน (จุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขที่จำเป็น) <p>งานของฉันแสดงให้เห็นพื้นที่ที่เข้มแข็งเพื่อปรับปรุง เช่น ข้อมูลจากเพื่อน การแลกเปลี่ยน การทบทวนหลักฐานแสดงความก้าวหน้า</p>	<p>ฉันได้ครอบคลุมความหลากหลายของข้อย่อยไว้ในเพิ่มสะสมผลงานที่แสดงการเรียนรู้ของฉัน</p> <p>การจัดเรียงเรียงเนื้อหาของฉันชัดเจน</p> <p>การประเมินตนเองของฉันมีหลากหลายมิติและครอบคลุมการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะเป็นส่วนใหญ่</p> <p>งานของฉันแสดงให้เห็นพื้นที่ปรับปรุง</p> <p>การแก้ปัญหาของฉันเกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ฉันกำหนดเป้าหมายและบรรลุตามนั้น</p>	<p>ฉันมีข้อย่อยบางข้ออยู่ในเพิ่มสะสมผลงานที่แสดงการเรียนรู้ของฉัน แต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>ฉันใส่ใจบ้างในรายละเอียด</p> <p>การจัดเรียงเรียงและความสวยงาม แต่ไม่ชัดเจนเสมอ</p> <p>การประเมินตนเองของฉันอาจมีหลากหลายมิติ แต่ขาดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและความกว้าง</p> <p>งานของฉันแสดงให้เห็นพื้นที่บางอย่างที่ต้องปรับปรุง</p> <p>การแก้ปัญหาของฉันขึ้นอยู่กับการใช้ที่ซ้ำ ๆ ของกลวิธีและแหล่งเรียนรู้</p>	<p>ฉันมีข้อย่อยบางข้อที่เป็นเรื่องปกติและแสดงให้เห็นการเรียนรู้ น้อย</p> <p>ฉันไม่ได้จัดเรียงเรียงเพิ่มสะสมผลงานหรือคิดถึงเรื่องความสวยงาม</p> <p>การประเมินตนเองของฉันมีหนึ่งมิติ ไม่เป็นข้อความที่เป็นภาพใหญ่ ก็เป็นข้อความที่เน้นเพียงแง่มุมเดียวของงาน</p> <p>งานของฉันไม่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง</p> <p>กระบวนการแก้ปัญหาของฉันแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ที่จำกัด ขาดความมั่นใจและขาดแรงจูงใจ</p>

<p>การแก้ปัญหาของฉันเกี่ยวข้องกับ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน วิธีที่มีความหมาย</p> <p>งานของฉันแสดงให้เห็นว่าฉันทำ ได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย และบรรลุตามนั้น</p>		<p>ฉันกำหนดเป้าหมาย แต่จำกัด หรือไม่สืบหน้าหรือ ขึ้นไปตามนั้น</p>	<p>ฉันไม่ได้กำหนดเป้าหมาย</p>
--	--	---	-------------------------------